

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 701/NVC  
V/v CBTT sự cố tiêm vắc xin viêm da nổi  
cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**
- Mã chứng khoán: **VET**
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, Công ty phải thực hiện công bố thông tin khi xảy ra các sự kiện khác có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị Công ty.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco (MCK: VET) công bố thông tin về sự cố tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng như sau:

Công ty có ký hợp đồng kinh tế số 06/2024/HĐKT ngày 17/5/2024 với Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản Lâm Đồng về cung cấp vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trâu bò, vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm và hoá chất sát trùng.

Từ cuối tháng 7/2024, sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục NAVET-LPVAC cho bò sữa thì phát sinh hiện tượng bò bị bệnh và chết sau thời gian phát bệnh (tỷ lệ chết khoảng 5%) tại tỉnh Lâm Đồng. Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân gây bệnh với triệu chứng bị tiêu chảy và mất nước, một số sảy thai và một số bò chết do tiêu chảy khi không được cứu chữa kịp thời. Kết luận về nguyên nhân bò sữa bị bệnh đã được Cục thú y thông báo theo công văn số 1850/TY-DT ngày 12/8/2024, văn bản 1925/TY-DT ngày 22/8/2024. Ngoài sự cố xảy ra cũng còn có sự kết hợp ngẫu nhiên xảy ra trong cùng một thời điểm với một số các nguyên nhân gây tiêu chảy khác như vi khuẩn gây tiêu chảy E.Coli, Clostridium, ký sinh trùng đường máu, cũng như một số các yếu tố khác không phải vi sinh vật gây bệnh như thể trạng bò lúc tiêm, tình trạng thời tiết, điều kiện tự nhiên, môi trường chăm sóc... đã được đề cập tại thông báo theo công văn số 888-TB/TU ngày 15/8/2024 của Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, việc xảy ra dịch bệnh tiêu chảy sau khi tiêm vắc xin NAVET-LPVAC là sự cố không mong muốn.

Sau khi nhận được thông tin, Công ty Navetco đã ngay lập tức phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng, cùng với sự giúp đỡ của Cục thú y, các chuyên gia về bò sữa đã lên phác đồ điều trị và Công ty cũng nhanh chóng cung cấp nhân lực, vật tư và thuốc men để cứu chữa và phục hồi bò bệnh nhằm giảm thiệt hại tối đa đồng thời thu thập thông tin để có phương án bồi thường hỗ trợ, khắc



phục sự cố và chia sẻ thiệt hại với các hộ chăn nuôi. Tính đến ngày 15/9/2024, số lượng bò phục hồi là gần 6.000 con, hơn 19 ngày qua không phát sinh thêm bò mắc bệnh và số bò chết đã giảm.

Theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng kinh tế số 06/2024/HĐKT ngày 17/5/2024 trách nhiệm của bên cung cấp hàng hoá và đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong E-ĐKC và E-ĐKCT hợp đồng. Do Công ty Navetco là Công ty có 65% vốn nhà nước và đơn vị chủ quản là Bộ Nông nghiệp & PTNT nên quy trình thực hiện việc hỗ trợ, bồi thường phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hiện Công ty đang xây dựng Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trên đàn bò sữa phát bệnh do tiêm vắc xin viêm da nổi cục NAVET-LPVAC tại tỉnh Lâm Đồng và xin ý kiến chỉ đạo của Cơ quan chủ quản.

Đến nay, sự việc nêu trên không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco (MCK: VET) xin được thông tin với UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC** *VLan*



**NGUYỄN THỊ KIM LAN**